

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับบทบาทด้านความมั่นคงในบริบทสังคมไทยยุคปัจจุบัน”

หากนับย้อนอดีตประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ คำว่า “กษัตริย์” หรือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ ศึกษาได้จากในสมัยกรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก จะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก เช่น ในสมัยราชวงศ์พระร่วง กษัตริย์จะมีพระนามขึ้นต้นว่า “พ่อขุน” เรียกว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง จะมีการแขวนกระดิ่งที่หน้าวัง เพื่อให้ประชาชนร้องทุกข์ ต่อมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับคติพราหมณ์มาจากขอม เรียกว่า เทวราชา หรือ สมมติเทพ หมายถึง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพมาอวตาร ทำให้ชนชั้นกษัตริย์มีสิทธิอำนาจมากที่สุด ในอาณาจักร และห่างเหินจากชนชั้นประชาชนมาก ในสมัยราชวงศ์อู่ทอง จึงมีพระนามขึ้นต้นว่า “สมเด็จพระเจ้า” เรียกว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือในสมัยรัตนโกสินทร์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เริ่มด้วยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นการยกย่องเทิดทูลสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ จึงมีพระนามขึ้นต้นว่า พระบาทสมเด็จพระ

คำว่า กษัตริย์ หมายความว่า (๑) [กะสัตตริยะ-, กะสัต] (ราชา) น. พระเจ้าแผ่นดิน (ส. กษัตริย์ ว่า ผู้ป้องกันภัย, ชาตินักรบ; ป. ขตติย). (๒) น. คนในวรรณะที่ ๒ แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี ๔ วรรณะ ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร. (ส. กษัตริย์ ว่า ผู้ป้องกันภัย, ชาตินักรบ; ป. ขตติย). (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)

ความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง ความอยู่รอดปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าของชาติ ตลอดจนความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นคงทนของชาติ พร้อมทั้งจะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้ในอนาคต และการที่ชาติจะมีความมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้นั้น จะต้องปราศจากสิ่งที่เรียกว่า ภัยคุกคาม (Threats) ทั้งปวง ภัยคุกคามรูปแบบเดิมที่เกิดจากการสู้รบระหว่างรัฐต่อรัฐด้วยกำลังทหารหรืออาวุธ โดยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ควรให้ความสำคัญมากขึ้น มีทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดจากพัฒนาการของเชื้อโรคหรือความผิดพลาดจากการกระทำ ของมนุษย์รวมถึงการใช้อาวุธชีวภาพ และการใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ในการต่อสูระหว่างรัฐอีกทั้ง ก่ออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มจะสร้างปัญหาสังคมมากขึ้น

การรักษาความมั่นคงของประเทศจากการเมืองภายใน

หลังจากที่คณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้นประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวล หัวหินให้เสด็จพระราชดำเนินคืนสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ต่อไปภายใต้รัฐธรรมนูญ คณะราษฎรยังกราบบังคมทูลให้ทรงตอบรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าหากปฏิเสธก็ดีหรือไม่ตอบรับภายใน 1 ชั่วโมง คณะราษฎรก็จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินโดยจะเลือกเจ้านายองค์อื่นขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไป

ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับหนังสือจากคณะราษฎรแล้วพระองค์มีทางเลือก 3 ทางคือ ทางแรกพระองค์เสด็จหนีไปต่างประเทศ ทางที่สองพระองค์ทรงเสด็จกลับกรุงเทพ ยอมทำตาม

คณะราษฎร และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปภายใต้รัฐธรรมนูญ และทางที่สามคือ ทรงรวบรวมกำลังทหารหัวเมืองที่ยังมีความจงรักภักดี ยกทัพเข้ามาที่กรุงเทพฯ โดยทางเลือกที่ 3 ไม่ว่าจะประเทศจะเดินหน้าเป็นประชาธิปไตยหรือกลับไปเป็นราชาธิปไตย ย่อมทำให้เกิดการนองเลือด กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างหนัก และในช่วงนั้นประเทศชาติเกิดความระส่ำระสายจากการแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจ และผลจากสงครามโลก ด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกแนวทางที่สองทำให้ระบอบยังมีความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งเราได้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศอื่น ๆ

ในสมัยรัชกาลที่ 9 เกิดความขัดแย้งในทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์หลายครั้ง มีการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรง ทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือที่เรียกว่า “พฤษภาทมิฬ” ท่ามกลางการปะทะของสองฝ่าย ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ จอมพลถนอม กิตติขจร ลาออกจากตำแหน่ง และทรงแต่งตั้ง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ต่อมาในเดือน พฤษภาคม 2535 เกิดความรุนแรงอีกครั้ง พลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง โดยมีผู้ชุมนุมนำโดย พลตรีจำลอง ศรีเมือง เกิดการปะทะกับทหารที่รัฐบาลส่งมาปราบปราม เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ประชาชนคนไทยได้เห็นถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์อีกครั้งจากวิกฤตการณ์นี้ ทั้งสองฝ่ายทั้งรัฐบาลและผู้ชุมนุมประท้วงคณะองคมนตรีจัดการประชุม โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นผู้ดำเนินการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำริแก่พลเอกสุจินดา คราประยูรและพลตรีจำลอง ศรีเมือง หลังจากนั้นสถานการณ์ความรุนแรงได้ยุติลง โดยพลเอกสุจินดา คราประยูรลาออกจากตำแหน่ง ความมั่นคงของประเทศกลับคืนมาอีกครั้ง ปี พ.ศ. 2549 เกิดการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร การต่อต้านขยายตัวออกเป็นวงกว้าง จนกลายเป็นวิกฤตที่ยากจะยุติลง ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริสั่งให้ฝ่ายตุลาการมาแก้ปัญหา ในช่วงที่การเมืองกำลังวิกฤต หากไม่แก้ไขจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้

การรักษาความมั่นคงของประเทศภายใต้ภัยคุกคามจากภายนอก

สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือที่ประชาชนรู้จักในนาม “พระองค์ดำ” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงทำการศึกษาสงคราม และเอาชนะข้าศึกหลายครั้ง ครั้งที่สำคัญที่สุดคือ ใน พ.ศ. 2135 พระมหาอุปราชาของพม่าได้ยกทัพมาตีไทย พระองค์ทรงชนช้างกระทำยุทธหัตถีและทรงฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนม์บนคอช้าง ตั้งแต่นั้นมาพม่าก็เกรงกลัว เลิกยกทัพมารุกรานไทยอีก

หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระเจ้าตากรวบรวมไพร่พลจำนวน 1,000 นายตีแหกฝ่าวงล้อมพม่าและไปทางจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จนสุดท้ายตีเมืองจันทบุรีได้สำเร็จ พระเจ้าตากทรงรวบรวมกำลังพลจนมีจำนวน 5,000 นายแล้วยกกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรี ล่องมาตามฝั่งทะเลในอ่าวไทย จนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อสู้จนยึดเมืองธนบุรีคืนจากพม่าได้โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือนหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรไทยเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (วันจักรี) พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่ง คือ การป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยและทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา การที่ไทยสามารถปกป้องการรุกราน

ของข้าศึกจนประสบชัยชนะทุกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพระองค์ในการบัญชาการรบอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามกับพม่าใน พ.ศ. 2328 ที่เรียกว่า "สงครามเก้าทัพ" นอกจากนี้พระองค์
ยังพบว่ากฎหมายบางฉบับที่ใช้นั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่มีความยุติธรรม จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการ
ตรวจสอบกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมด เสร็จแล้วให้เขียนเป็นฉบับหลวง 3 ฉบับ ประทับตราราชสีห์ คชสีห์ และบัวแก้ว
ไว้ทุกฉบับ เรียกว่า "กฎหมายตราสามดวง" สำหรับใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง

วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่า **Franco-Siamese War** หรือ "สงครามฝรั่งเศส -
สยาม") เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสใช้นโยบายเรือปืนเพื่อบีบ
บังคับไทยโดยส่งเรือรบ เลอ ลูแตง (Le Lutin) เข้ามาจอดหน้าสถานทูตฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อ
รอคำตอบจากรัฐบาลไทย ท่าทีคุกคามของฝรั่งเศสทำให้ไทยเร่งจัดการป้องกันกรุงเทพฯ และปากน้ำให้รัดกุม
ยิ่งขึ้น และทำการป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออก โดยส่งทหารไปประจำที่เกาะ
กง แหลมมอญ และสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าที่แหลมฟ้าผ่า และขอความช่วยเหลือจากอังกฤษแต่ไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 รัฐบาลฝรั่งเศสได้แจ้งแก่ฝ่ายไทยว่า ผู้การโบรี (Bory) จะนำเรือปืนแอง
กงสตอง (Inconstant) และเรือโกเมต (Comete) เข้ามายังกรุงเทพฯ เรือทั้งสองลำจึงมุ่งหน้ามากรุงเทพฯ ซึ่ง
เป็นการละเมิดอธิปไตยของไทย จึงได้เกิดการต่อสู้บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมผีเสื้อสมุทร ต่างฝ่าย
ได้รับความเสียหาย โดยฝรั่งเศสสามารถฝากกระสุนเข้ามาจอดที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสได้และยื่นคำขาดต่อไทยดังนี้

1. ไทยต้องเพิกถอนสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและเกาะต่างๆตั้งแต่ภาคเหนือของลาวไปจนถึง
พรมแดนเขมร
2. ให้ไทยรื้อถอนด่านทั้งหมดบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้เสร็จภายใน 1 เดือน
3. ให้ไทยจัดการปัญหาทุ่งเชียงคำ เมืองคำพวน และความเสียหายที่เรือรบฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสได้รับจากการ
ปะทะกัน
4. ให้ไทยลงโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่รับผิดชอบในการยิงปืนที่ปากน้ำ
5. ให้ไทยชดเชยค่าเสียหายให้ชาวฝรั่งเศสเป็นเงิน 2 ล้านฟรังก์

ฝ่ายไทยจึงยอมรับทุกข้อยกเว้นข้อ 1 ทำให้ฝรั่งเศสไม่พอใจจึงถอนคณะทูตออกจากประเทศไทย และเรือรบได้ไป
ยังเกาะสีชังและปฏิบัติการปิดอ่าวไทย จึงเป็นเหตุให้ไทยรับเงื่อนไขคำขาดโดยไม่ต่อรองใดๆ เพื่อให้ฝรั่งเศสยุติ
การปิดอ่าว แต่รัฐบาลฝรั่งเศสกลับยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติมที่รุนแรงขึ้น คือ เรียกร้องจะเข้ายึดครองแม่น้ำและท่าเรือ
จังหวัดจันทบุรี และไทยต้องไม่มีกำลังทหารอยู่ที่พระตะบอง เสียมราฐ และบริเวณรัศมี 25 กิโลเมตรบนฝั่งขวา
ของแม่น้ำโขง ฝ่ายไทยจึงยอมรับเงื่อนไขที่เพิ่มเติมมาแต่โดยดี หลังจากนั้นฝรั่งเศสได้ส่งผู้แทนรัฐบาลมาเจรจาขอ
ทำสนธิสัญญาเพื่อยุติกรณีพิพาท ร.ศ. 112 ในร่างสัญญาดังกล่าวไทยมีข้อเสียเปรียบหลายประการโดยเฉพาะ
เมืองจันทบุรี มีสาระสำคัญดังนี้

1. รัฐบาลไทยสละสิทธิทั้งหมดในดินแดนบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและเกาะต่างๆในแม่น้ำนั้น
2. ห้ามรัฐบาลไทยส่งเรือรบเข้าไปในทะเลสาบ ในแม่น้ำโขง และลำน้ำที่แยกมา
3. ห้ามรัฐบาลไทยสร้างด่านหรือค่ายทหารในเมืองพระตะบอง และเสียมราฐ
4. ฝรั่งเศสสงวนสิทธิจะตั้งกงสุล ณ ที่ใดก็ได้ โดยเฉพาะที่น่านและโคราช

โดยฝรั่งเศสจะยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าไทยจะปฏิบัติตามสัญญาจนครบ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ไทยต้องเสียดินแดนครั้งที่สำคัญของไทย คือ ราชอาณาจักรลาวเกือบทั้งหมด รวมทั้งสิบสองจุไทยต้องตกอยู่ใต้ปกครองของฝรั่งเศส รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 143,800 ตารางกิโลเมตร พลเมืองประมาณ 600,000 คน

สามปีเศษต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2440 ตั้งแต่วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 เริ่มเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาย่างเต็มที่ ทั้งโดยวิธีการทูต การทหาร และการแสวงหาความช่วยเหลือจากมหาอำนาจอื่น จนทรงพระประชวรและทรงคิดว่าอาจสวรรคต ยิ่งไปกว่านั้นการเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ซึ่งทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสียพระราชหฤทัยอย่างที่สุดซึ่ง จนถึงกับน้ำพระเนตรไหล การเสด็จประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง คือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ นับว่าได้ผลดี ยิ่งทั้งในด้านทางการเมือง การเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี และในรัชกาลนี้ไทยได้ทำสัญญาทางไมตรีกับประเทศอื่น ๆ เพิ่มอีก มี รัสเซีย สเปน ออสเตรเลีย อังกฤษ อิตาลี และญี่ปุ่น

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ประเทศไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงครามได้เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ต่อมาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลก ครั้งที่ 2 อังกฤษพยายามบีบบังคับไทยให้ยินยอมปฏิบัติตามที่ตั้งเงื่อนไขไว้ พ.ศ. 2488 ม.ร.ว. เสنية ปราโมช เสนอความเห็นต่อนายปรีดี พนมยงค์ เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลปลดปล่อยประเทศไทยโดยการติดต่อเป็นการส่วนพระองค์กับผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จประพาสอังกฤษและฝรั่งเศส สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ช่วยเสริมความมั่นคงทางการทูตในยามวิกฤต

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทยเผชิญภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ เกิดการปะทะกันระหว่างกำลังทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กลับทรงมีพระหฤทัยที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และทรงเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคง โดยมีได้หันต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเสด็จไปเยี่ยมเหล่าทหารที่สมรภูมิบนดอยยาว ดอยผาหม่น จ. เชียงราย การต่อสู้ยาวนานถึง 20 ปี จนปี พ.ศ. 2524 กองกำลังทหารราบที่ 435 สามารถยึดฐานที่มั่นหลักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จ

ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า 70 ปีประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการในพระราชดำริกว่า 4956 โครงการ เนื่องจากพระองค์ทรงพัฒนาความเป็นอยู่เพื่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของท่าน



ในหลวงได้ทรงงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อสืบสานและรักษาต่อยอด โครงการต่างๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9

หลายปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงริเริ่มโครงการใน

พระราชทานเคราะห์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการเจริญรอยตามพระยุคลบาท ยังเป็นการน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปขยายผลเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย อาทิ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ที่เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ความสำคัญกับการช่วยพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเกษตร

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันยังพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการในลักษณะคลินิกการเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจในด้านการเกษตรแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาของราษฎรอีกด้วย โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นในปี 2552 และต่อมาทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในปี พ.ศ. 2553 โดยทรงมีพระราชปณิธานที่จะมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี และมีความสามารถด้านการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ยังทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา และทรงริเริ่มโครงการที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องด้วย สะท้อนให้เห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการริเริ่มมากมาย อาทิ โครงการจักรยานพระราชทาน โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูปบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นต้น

นับตั้งแต่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรกในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ และพระราชทานพระราชโอบายในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่นี้อยู่เสมอ ในเบื้องต้นจึงทรงจัดหาและพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 132 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง รวมทั้งหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น แผ่นป้องกันใบหน้าหรือเฟซชีลด์ 30,000 ชิ้น และชุดป้องกันการติดเชื้อโรคหรือชุดพีพีอี 4,000 ชุดแก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย พระองค์ก็ได้พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นเพิ่มเติม ทั้งเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศ เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ เครื่องมือช่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลรวม 123 แห่งทั่วประเทศ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่งทั่วประเทศ นอกจากห้องตรวจหาเชื้อแล้ว ในหลวงยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย 13 คัน ให้กระทรวงสาธารณสุข

บทสรุป

ประเทศไทยภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเห็นได้ว่าพสกนิกรชาวไทยมีความโชคดีมากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงพระปรีชาชาญ มีสายพระเนตรที่ยาวไกล เมื่อใดก็ตามที่ประเทศประสบปัญหาที่รัฐบาลหรือฝ่ายปกครองไม่สามารถ

แก้ปัญหาบ้านเมืองได้ สถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตได้ทุกครั้ง จนประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาได้จนถึงทุกวันนี้

จะเห็นได้ว่าภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อบริบทความมั่นคงของประเทศไทยในปัจจุบันจะเป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และมีลักษณะเป็นภัยคุกคามแบบผสมมากขึ้น สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคงของสังคมไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลายคนอาจไม่รู้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงงานอยู่เบื้องหลัง แบบค่อยเป็นค่อยไป หลายอย่าง เพื่อสืบสานและรักษาต่อยอด โครงการต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ในพิธีพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ หรือ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนทั่วไปกระทำในสิ่งที่ตนทำได้ เช่น ทำบุญตักบาตร นั่งสมาธิ สวดมนต์ภาวนา หรือ การทำกิจกรรมจิตอาสา ปฏิบัติตนเป็นคนดี แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล



ทรงพระเจริญ

บรรณานุกรม

จรรยา ประชิตโรมรัน.(๒๕๔๘). สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รองศาสตราจารย์ณรงค์ พ่วงพิศ.(๒๕๔๙). สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศไทย

ประชาธิปไตย. วารสารประวัติศาสตร์, หน้า ๗๘-๙๐

นางวิมล พงศ์พิพัฒน์และนางวิมล พงศ์พิพัฒน์.(๒๕๒๑). เล่มที่ ๔ เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัย

รัตนโกสินทร์ / การเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓).

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. <https://saranukromthai.or.th/sub/book/>

[book.php?book=4&chap=9&page=t4-9-infodetail03.html](https://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=4&chap=9&page=t4-9-infodetail03.html)

วิบูลย์ วิจิตรวาทการ.(๒๕๔๙). ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. สร้างสรรค์บุ๊คส์

BBC NEWS ไทย. (๒๕๖๓). วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 : น้ำพระราชหฤทัยของในหลวง ปกป้องปวงชน

จากโควิด-19. <https://www.bbc.com/thai/thailand-53542631>